

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Số: **2794** /BNN-KH

V/v: Thu hồi đất lâm nghiệp do Trung tâm
Khoa học sản xuất Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ
quản lý sử dụng.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **27** tháng **9** năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 518/KHLN-KH ngày 15/9/2011 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam báo cáo, đề nghị Bộ có ý kiến về việc thu hồi đất lâm nghiệp hiện do Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ quản lý, sử dụng. Về việc này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; được thành lập theo Quyết định số 70/TCCB ngày 07/02/1990 của Bộ Lâm nghiệp, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học lâm sinh, khai thác vận xuất, chế biến lâm sản; Nghiên cứu giống cây rừng và xây dựng rừng giống... Trung tâm có trụ sở chính và một số cơ sở nghiên cứu đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sau hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm đã không ngừng lớn mạnh và đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn của Vùng nói chung, sự nghiệp phát triển lâm nghiệp nói riêng. Có được sự phát triển đó trước hết phải kể đến sự quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các tỉnh trong vùng.

Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương; để tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cho sự phát triển chung của ngành; những năm qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đầu tư nhiều công trình, dự án để nghiên cứu chọn, tạo, nhân giống cây lâm nghiệp, trồng, chăm sóc và phát triển rừng trên phần đất được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giao, trong đó có cả diện tích đất dự kiến thu hồi. Cụ thể 2 khu đất 14.963m² và 30.000 m² mà Ủy ban nhân dân Tỉnh dự kiến thu hồi giao cho Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Quảng trị xây dựng sân tập lái xe và Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh xây dựng Trạm sửa chữa tổng hợp là đất rừng nghiên cứu và vườn giống nằm trong diện

tích 307 ha đất rừng là hiện trường nghiên cứu, lưu trữ và cung cấp giống cây lâm nghiệp cho Chương trình giống của Bộ. Diện tích 307 ha rừng này, là rừng nghiên cứu thực nghiệm và vườn giống đã được Bộ đầu tư từ năm 1978. Hiện khu rừng đang sinh trưởng, phát triển tốt, phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu của Viện và Trung tâm, do vậy không nên chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phá bỏ diện tích rừng và vườn cây giống này. Hơn nữa, để đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của thực tế và định hướng phát triển của ngành, Bộ cũng đã thống nhất chủ trương giao Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam xây dựng Đề án tổ chức sắp xếp lại Viện, trong đó dự kiến sẽ thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ trên cơ sở Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ hiện tại. Viện mới sẽ có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu trong phạm vi toàn vùng. Với chức năng nhiệm vụ mới, cũng đòi hỏi cần có số lượng diện tích đất đủ lớn dành cho nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh và nuôi giữ giống lâm nghiệp của Viện. Xuất phát từ những lý do trên; để giúp Trung tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cả trước mắt cũng như lâu dài, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng khu vực Bắc Trung Bộ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị không thu hồi đất của Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, bố trí đất cho các đơn vị có nhu cầu tại các địa điểm khác.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quan tâm giúp đỡ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Cam Lộ;
- Lưu VT, KH.



Phối Phối Đồng